



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

เรื่อง การตรวจสอบงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๒ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๔ “ การบัญชี การรายงาน และการตรวจสอบ ”

มาตรา ๗๒ “ให้หน่วยงานของรัฐนำส่งรายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินให้กระทรวงการคลัง สำนักงานประมาณ และกระทรวงเจ้าสังกัด เว้นแต่กรณีหน่วยงานของรัฐที่เป็นหน่วยงานของรัฐสภา ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง ศาลรัฐธรรมนูญ องค์การอิสระตามรัฐธรรมนูญ และองค์การอัยการ ให้นำส่งให้คณะรัฐมนตรี กระทรวงการคลัง และสำนักงานประมาณ และเปิดเผยให้สาธารณชนทราบ รวมทั้งเผยแพร่ผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วย ทั้งนี้ ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับรายงานผลการตรวจสอบจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน”

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี จึงประกาศสำเนารายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายธนกฤต อัดตะสัมปณณะ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน  
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี



รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี  
อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี  
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

---

---



ไม่ได้มีการตรวจสอบยอดสินทรัพย์ที่บันทึกในทะเบียนทรัพย์สิน จึงทำให้บัญชีแยกประเภทมียอดคงเหลือต่ำกว่าทะเบียนสินทรัพย์

๒.๒ หมายเหตุ ๑๔ สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ จำนวนเงิน ๑,๒๗๒,๔๐๖,๘๗๙.๔๗ บาท แต่มูลค่าสินทรัพย์สุทธิตามรายงานการสรุปการคำนวณค่าเสื่อมราคา (ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔) แสดงข้อมูลจำนวนเงิน ๑,๒๒๓,๑๖๘,๒๐๗.๙๓ บาท ผลต่างจำนวนเงิน ๔๙,๒๓๘,๖๗๑.๕๔ บาท สาเหตุเกิดจากไม่ได้มีการตรวจสอบยอดสินทรัพย์ที่บันทึกในทะเบียนทรัพย์สิน จึงทำให้บัญชีแยกประเภทมียอดคงเหลือสูงกว่าทะเบียนสินทรัพย์

๒.๓ หมายเหตุ ๑๕ สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ จำนวนเงิน ๑๕๙,๕๑๓.๕๐ บาท แต่ไม่ปรากฏรายการสินทรัพย์ไม่มีตัวตนในทะเบียนสินทรัพย์ สาเหตุเกิดจากไม่ได้บันทึกทะเบียนสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ซึ่งรายการดังกล่าวเจ้าหน้าที่ได้บันทึกโปรแกรมคอมพิวเตอร์รวมอยู่ในครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จึงทำให้บัญชีแยกประเภทมียอดคงเหลือสูงกว่าทะเบียนสินทรัพย์

๓. รายการทรัพย์สินที่เพิ่มในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีบันทึกในทะเบียนสินทรัพย์ไม่ครบถ้วน ประกอบด้วยครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ประเภทเครื่องขยายเสียง หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๖๒ ๖๔ ๐๒๑๖ จำนวน ๑ เครื่อง จำนวนเงิน ๑๓,๙๕๐.- บาท และคอมพิวเตอร์สำนักงานแสงอาทิตย์ จำนวน ๖๔ ต้น ๆ ละ ๗๐,๐๐๐.- บาท จำนวนเงิน ๔,๔๘๐,๐๐๐.- บาท ส่งผลทำให้มูลค่าสินทรัพย์และค่าเสื่อมราคาสะสมไม่ถูกต้อง

เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นตามข้อ ๒ และข้อ ๓ แล้ว ซึ่งจะดำเนินการปรับปรุงทางบัญชีในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) โดยใช้ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป และปรับปรุงทะเบียนสินทรัพย์ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ให้สินทรัพย์มีข้อมูลตรงกัน ในปีงบประมาณ ๒๕๖๕

จากประเด็นที่ตรวจพบตามข้อ ๑ ข้อ ๒ และข้อ ๓ หากจำเป็นต้องปรับปรุงรายการในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ อาจมีผลกระทบต่อมูลค่าสินทรัพย์และค่าเสื่อมราคาสะสมในงบแสดงฐานะการเงิน และรายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสำหรับงวดในงบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดินและมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบรายงานการเงินในรายงานของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินมีความเป็นอิสระจากหน่วยงาน ตามหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดินที่กำหนดโดยคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและข้อกำหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบรายงานการเงินและสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจเงินแผ่นดินและข้อกำหนดจรรยาบรรณเหล่านี้ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้รับเพียงพอและเหมาะสม เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน



## ข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้น

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงิน หมายเหตุ ๒ เกณฑ์ในการจัดทำรายงานการเงิน หน่วยงานได้เปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ในการจัดทำรายงานการเงินจากเดิม ถือเป็นปฏิบัติตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติกรบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียน และรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาเป็นมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐที่กระทรวงการคลังกำหนด โดยถือปฏิบัติกับ รายงานการเงินตั้งแต่งวดปีบัญชี ๒๕๖๔ เป็นต้นไป และได้ทำการปรับปรุงผลกระทบของการเปลี่ยนแปลง นโยบายการบัญชีจากการใช้มาตรฐานการบัญชีดังกล่าวเป็นรายการปรับปรุงเงินสะสมและส่วนของทุนยกมา ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ โดยแสดงข้อมูลดังกล่าวไว้ในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุนเพื่อให้ เป็นไปตามนโยบายการบัญชีใหม่แล้ว

ทั้งนี้ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินมิได้แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขในเรื่งดังกล่าว

## เรื่องอื่น

เนื่องจากมีรายงานการเงินของหน่วยรับตรวจที่ส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบ เป็นจำนวนมาก ประกอบกับหน่วยงานได้เปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ในการจัดทำรายงานการเงินจึงทำให้ หน่วยงานจัดส่งรายงานการเงินล่าช้า ซึ่งรายงานการเงินตั้งแต่งวดปีบัญชี ๒๕๖๔ ได้รวมข้อมูลบัญชีของ หน่วยงานภายใต้สังกัดเป็นส่วนหนึ่งของรายงานการเงินและยังไม่ได้มีการตรวจสอบยอดยกมาของรายงาน การเงินหน่วยงานภายใต้สังกัด หากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบรายงานการเงินที่ไม่ได้มีการ ตรวจสอบให้แล้วเสร็จก่อน จะทำให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินไม่สามารถตรวจสอบและเสนอรายงานผล การตรวจสอบรายงานการเงินได้ทันเวลาตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจ เงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังนั้น ข้อมูลบัญชีของหน่วยงานภายใต้สังกัดก่อนงวดปีบัญชี ๒๕๖๔ จึงเป็นข้อมูลที่ยังไม่ผ่านการตรวจสอบจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

## ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่อรายงานการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนอรายงานการเงินเหล่านี้โดยถูกต้อง ตามที่ควรตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐที่กระทรวงการคลังกำหนด และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำรายงานการเงิน ที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำรายงานการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของหน่วยงาน ในการดำเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่องตามความเหมาะสม และการใช้เกณฑ์ การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่มีข้อกำหนดในกฎหมายหรือเป็นนโยบายรัฐบาลที่จะเลิก หน่วยงานหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้



## ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบรายงานการเงิน

การตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่า รายงานการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดินและมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้รายงานการเงินจากการใช้รายงานการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินตามหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดินและมาตรฐานการสอบบัญชี สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินรวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในรายงานการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงผลข้อมูล การแสดงผลข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน

- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของหน่วยงาน

- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้นโดยผู้บริหาร

- สรุปร่วมกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปร่วมกับความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของหน่วยงานในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน โดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในรายงานการเงินที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอความเห็นของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของสำนักงานการตรวจเงิน



แผ่นดิน อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้หน่วยงานต้องหยุดการดำเนินงาน  
ต่อเนื่อง

- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของรายงานการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผย  
ข้อมูลว่ารายงานการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูลโดยถูกต้อง  
ตามที่ควรหรือไม่

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้สื่อสารกับผู้บริหารในเรื่องต่างๆ ที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขต  
และช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบ รวมถึง  
ข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้พบในระหว่างการ  
ตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

(นายวีระวัฒน์ ตันจินตนารัตน์)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสระบุรี

(นางพจมาน ประเสริฐคงแก้ว)

นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินชำนาญการพิเศษ

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๕

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

หมายเหตุ

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	6	632,529,416.33
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	7	5,014,096.02
ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	8	83,100,000.00
เงินลงทุนระยะสั้น	9	1,766,803,070.28
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	10	3,586,243.06
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11	171,478.55
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		<u>2,491,204,304.24</u>

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินลงทุนระยะยาว	12	141,587,365.36
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	13	1,222,248,466.98
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ	14	1,272,746,841.57
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ	15	415,487.46
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		<u>2,636,998,161.37</u>

รวมสินทรัพย์

5,128,202,465.61

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของรายงานงบการเงินนี้



(นางนิยม เต่าทอง)

ผู้อำนวยการกองคลัง รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน  
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี



(นายสุจิน บุญมาเลิศ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน  
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี



(นายชนกฤต อัดทะสัมปณณะ)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

หมายเหตุ

หนี้สินและสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน

หนี้สิน

หนี้สินหมุนเวียน

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

16

13,397,246.15

รายได้รับล่วงหน้า

17

733,081.84

รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง

18

229,266.70

เงินรับฝากและเงินประกันระยะสั้น

19

4,371,297.70

รวมหนี้สินหมุนเวียน

18,730,892.39

หนี้สินไม่หมุนเวียน

เงินรับฝากและเงินประกันระยะยาว

20

1,962,700.00

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน

1,962,700.00

รวมหนี้สิน

20,693,592.39

สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน

เงินสะสม

4,633,299,314.39

เงินทุนสำรองเงินสะสม

418,063,262.72

รายได้สะสม

56,146,296.11

รวมสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน

5,107,508,873.22

รวมหนี้สินและสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน

5,128,202,465.61

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของรายงานงบการเงินนี้



(นางนิยม เต่าทอง)

ผู้อำนวยการกองคลัง รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาการแทน  
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี



(นายสุจิน บุญมาเลิศ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน  
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี



(นายชนกฤต อัดทะสัมปณณะ)



องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

งบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564

รายได้	หมายเหตุ	
รายได้จัดเก็บเอง	22	86,392,415.59
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้	23	1,046,743,659.50
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้	24	209,549,158.16
รายได้ของกิจการเฉพาะการและหน่วยงานภายใต้สังกัด	25	18,666.12
<b>รวมรายได้</b>		<b>1,342,703,899.37</b>
ค่าใช้จ่าย		
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	26	111,644,564.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ	27	26,359,897.00
ค่าตอบแทน	28	136,040,845.87
ค่าใช้จ่ายสอย	29	109,622,921.17
ค่าวัสดุ	30	19,823,489.88
ค่าสาธารณูปโภค	31	9,078,284.52
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	32	289,122,220.43
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	33	190,824,104.02
ค่าใช้จ่ายอื่น	34	75,318,077.71
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>		<b>967,834,404.60</b>
<b>รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ</b>		<b>374,869,494.77</b>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของรายงานงบการเงินนี้



(นางนิยม เต่าทอง)



(นายสุจิน บุญมาเลิศ)



(นายชนกฤต อัดทะสัมปณณะ)

ผู้อำนวยการกองคลัง รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน  
 ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี  
 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน  
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564

(หน่วย:บาท)

	เงินสะสม	เงินทุนสำรอง เงินสะสม	รายได้สะสม	รวมสินทรัพย์สุทธิ /ส่วนของทุน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 - ตามที่รายงานไว้เดิม	1,575,376,899.17	351,491,149.91	-	1,926,868,049.08
การปรับปรุงส่วนของทุน	-	-	-	-
การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี	2,655,680,174.18	141,705,420.18	55,139,590.56	2,852,525,184.92
ยอดยกมา ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - หลังการปรับปรุง	4,231,057,073.35	493,196,570.09	55,139,590.56	4,779,393,234.00
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุนสำหรับปี 2564	2,912,445.75	-	-	2,912,445.75
การรับเงินตกเป็นส่วนของทุน	(82,500.00)	(131,222,580.00)	-	(131,305,080.00)
การจ่ายจากส่วนของทุน	81,628,924.45	9,854.25	-	81,638,778.70
ปรับปรุงระหว่างปี	317,783,370.84	56,079,418.38	1,006,705.55	374,869,494.77
รายได้สูง/(ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสำหรับงวด	4,633,299,314.39	418,063,262.72	56,146,296.11	5,107,508,873.22
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564				

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของรายงานการเงินนี้



(นางนิยม เต่าทอง)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายสุจิน บุญมาเลิศ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รัชการาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี



(นายธนกฤต อัตตะสัมปณณะ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน  
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564

หมายเหตุ 1 ข้อมูลทั่วไป

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี มีหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก คือ การจัดระบบบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น ทั้งในด้านการพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติของท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ตั้งอยู่ที่ 797 ถนนพหลโยธิน ตำบลปากเปรี้ยว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 18000

กรอบกฎหมายหลักที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่พระราชบัญญัติ องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 5 พ.ศ. 2562 และพระราชบัญญัติกำหนดแผน และขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 1,300,000,000.00 บาท (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 1,267,000,000.00 บาท) โดยแยกเป็น งบบุคลากร จำนวน 100,986,830.00 บาท งบดำเนินงาน จำนวน 381,096,750.00 บาท งบลงทุน จำนวน 647,923,250.00 บาท งบเงินอุดหนุน จำนวน 96,146,190.00 บาท รายจ่ายอื่น จำนวน 300,000.00 บาท และงบกลาง จำนวน 73,546,980.00 บาท องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี มีหน่วยงานภายใต้สังกัดจำนวน 1 แห่ง ประกอบด้วย โรงเรียนหรรเทพ (รุ่งเรืองประชาสามัคคี) ซึ่งรับผิดชอบบริหารจัดการเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร หน่วยงานภายใต้สังกัดดังกล่าวไม่เป็นหน่วยงานที่เสนอรายงาน และไม่มีการจัดทำงบการเงินแยกกัน รายการบัญชีของหน่วยงานภายใต้สังกัดจึงได้นำมาแสดงรวมไว้ในรายงานการเงิน ฉบับนี้

หมายเหตุ 2 เกณฑ์การจัดทำรายงานการเงิน

รายงานการเงินนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐที่กระทรวงการคลัง กำหนด และหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0410.3/ว 731 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2564 เรื่อง แนวทางการจัดทำ รายงานการเงินตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แทนประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียนและรายงาน การเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

การจัดทำรายงานการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ได้แสดงข้อมูลของงวดก่อนเปรียบเทียบกับ เนื่องจากการจัดทำรายงานการเงินตามมาตรฐานการบัญชี ภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐเป็นครั้งแรก

รายงานการเงินนี้ได้รวมข้อมูลบัญชีของหน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานภายใต้สังกัด ตามหนังสือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท 0808.4/ว 2608 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2563 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่น ที่ มท 0808.4/ว 3020 ลงวันที่ 29 กันยายน 2563 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.4/ ว 3956 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2563 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.4/ว 1109 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



### หมายเหตุ 3 มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐที่นำมาถือปฏิบัติ

ในปีงบประมาณปัจจุบัน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ได้จัดทำรายงานการเงินตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ แทนประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียนและรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยใช้ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ ดังนี้

- หลักการและนโยบายการบัญชีภาครัฐ ของมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564
- มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 3 เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี และข้อผิดพลาด
- มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 5 เรื่อง ต้นทุนการกู้ยืม
- มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 9 เรื่อง รายได้จากรายการแลกเปลี่ยน
- มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 12 เรื่อง สินค้าคงเหลือ
- มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 13 เรื่อง สัญญาเช่า
- มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 14 เรื่อง เหตุการณ์ภายหลังวันที่ในรายงาน
- มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 16 เรื่อง อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
- มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 17 เรื่อง ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
- มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 23 เรื่อง รายได้จากรายการไม่แลกเปลี่ยน
- มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 31 เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
- นโยบายการบัญชีภาครัฐ เรื่อง เงินลงทุน

### หมายเหตุ 4 การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี

ในปีงบประมาณปัจจุบัน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ได้จัดทำรายงานการเงินตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ แทนประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียนและรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท 0808.4/ว 2608 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2563 เช่น

- ผังบัญชีที่ใช้ในการบันทึกบัญชี
- วิธีการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ สินทรัพย์ถาวร และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
- การคำนวณค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์
- การคำนวณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
- สินค้าคงเหลือ และวัสดุคงเหลือ เป็นต้น

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดทำรายงานการเงินตามมาตรฐานการบัญชีและนโยบายการบัญชีภาครัฐ ทำให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ต้องปรับปรุงงบการเงิน ซึ่งมีผลกระทบ ดังนี้

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

	ตามที่ รายงานไว้เดิม	ผลกระทบ จากการถือปฏิบัติ	(หน่วย:บาท) ตามที่ ปรับปรุงใหม่
งบแสดงฐานะการเงิน	ณ 30 ก.ย. 2563		ณ 1 ต.ค. 2563
<b>สินทรัพย์</b>			
ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้	136,182,930.86	(136,182,930.86)	-
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (สุทธิ)	-	971,795,495.96	971,795,495.96
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน (สุทธิ)	-	1,017,070,228.06	1,017,070,228.06
<b>หนี้สิน</b>			
รายจ่ายค้างจ่าย	944,702,801.20	(944,702,801.20)	-
<b>ส่วนของทุน</b>			
เงินสะสม	1,575,376,899.17	2,655,680,174.18	4,200,851,289.75
ทุนสำรองเงินสะสม	351,491,149.91	141,705,420.18	493,196,570.09

โรงเรียนเทพ (รุ่งเรืองประชาสามัคคี)

	ตามที่ รายงานไว้เดิม	ผลกระทบ จากการถือปฏิบัติ	(หน่วย:บาท) ตามที่ ปรับปรุงใหม่
งบแสดงฐานะการเงิน	ณ 30 ก.ย. 2563		ณ 1 ต.ค. 2563
สินทรัพย์	-	55,139,590.56	55,139,590.56
หนี้สิน	-	-	-
รายได้สะสม	-	55,139,590.56	55,139,590.56

สำหรับสินทรัพย์ที่นำมาแสดงในรายงานการเงินเป็นไปตามเกณฑ์ ดังนี้

1. ที่ดิน
2. สินทรัพย์ถาวรที่ยังไม่หมดอายุ ณ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 และมีมูลค่าตั้งแต่ 10,000 บาท ขึ้นไป
3. ครุภัณฑ์ที่ได้มาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป และมีมูลค่าตั้งแต่ 10,000 บาท ขึ้นไป

## หมายเหตุ 5 สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

### 5.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบด้วย เงินสดในมือ เช็ค ดราฟต์ ธนาณัติ เงินฝากธนาคาร ประเภทออมทรัพย์/เผื่อเรียก และเงินฝากกระทรวงการคลัง โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะรับรู้ในราคาตามมูลค่าที่ตราไว้หรือมูลค่าที่ได้รับ

### 5.2 ลูกหนี้เงินหมุนเวียนและรายได้ค้างรับ

ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ หมายถึง จำนวนเงินที่หน่วยงานมีสิทธิได้รับชำระจากบุคคลภายนอกหรือหน่วยงานอื่นซึ่งเกิดจากการขายสินค้าและบริการอันเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานปกติของหน่วยงาน หน่วยงานจะรับรู้ลูกหนี้จากการขายสินค้าและบริการตามมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ

รายได้ค้างรับ หมายถึง จำนวนเงินที่หน่วยงานภาครัฐหรือบุคคลภายนอกค้างชำระค่าบริการ ทั้งที่ถึงกำหนดชำระแล้วหรือยังไม่ถึงกำหนดชำระแต่ได้เกิดขึ้นแล้ว ซึ่งเกิดจากการปรับปรุงรายการ ณ วันสิ้นปีงบประมาณ

### 5.3 ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น

ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น หมายถึง จำนวนเงินที่องค์กร/บุคคลภายนอก หรือหน่วยงานภาครัฐค้างชำระแก่หน่วยงานเป็นค่าสินค้าหรือบริการ หรือเกิดจากรายการอื่น ที่ทำให้หน่วยงานมีลูกหนี้ที่จะได้รับชำระคืน ภายในระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี แต่ไม่รวมถึงการให้กู้ยืม และรายการที่ไม่มีการแลกเปลี่ยน

### 5.4 เงินลงทุนระยะสั้น

เงินลงทุนระยะสั้น หมายถึง เงินลงทุนที่หน่วยงานตั้งใจจะถือไว้ไม่เกิน 1 ปี หรือมีกำหนดจ่ายคืนไม่เกิน 1 ปี นับตั้งแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาการรายงาน

### 5.5 วัสดุคงเหลือ

วัสดุคงเหลือ หมายถึง สินทรัพย์ที่หน่วยงานมีไว้เพื่อใช้ในการดำเนินงานตามปกติ โดยทั่วไปมีมูลค่าไม่สูง และไม่มีลักษณะคงทนถาวร หน่วยงานวัดมูลค่าวัสดุคงเหลือในราคาทุนตามวิธีเข้าก่อนออกก่อน

### 5.6 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่จ่ายไปก่อนงวดบัญชีปัจจุบันหรืองวดบัญชีก่อน สำหรับบริการที่จะได้รับประโยชน์ในอนาคต และจะใช้หมดไป ในระยะเวลาอันสั้น

### 5.7 เงินลงทุนระยะยาว

เงินลงทุนระยะยาว หมายถึง เงินลงทุนที่หน่วยงานตั้งใจจะถือไว้เกิน 1 ปี หรือมีกำหนดจ่ายคืนเกินกว่า 1 ปี นับตั้งแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาการรายงาน

### 5.8 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

ที่ดิน แสดงมูลค่าด้วยราคาทุน

อาคาร และอุปกรณ์ แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม สำหรับรายการอุปกรณ์รับรู้เป็นสินทรัพย์เฉพาะรายการที่มีมูลค่าขั้นต่ำต่อหน่วยหรือต่อชุดตั้งแต่ 10,000.00 บาท ขึ้นไป

ราคาทุนรวมต้นทุนทางตรงที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาสินทรัพย์ เพื่อให้สินทรัพย์นั้นอยู่ในสภาพและสถานที่ที่พร้อมใช้งานได้ตามประสงค์ของฝ่ายบริหาร ราคาทุนของสินทรัพย์ที่ก่อสร้างขึ้นเองประกอบด้วยต้นทุนค่าวัสดุ ค่าแรงงานทางตรง และต้นทุนทางตรงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาสินทรัพย์

ต้นทุนที่เกิดขึ้นในภายหลัง ต้นทุนในการเปลี่ยนแปลงส่วนประกอบจะรับรู้เป็นส่วนหนึ่งของมูลค่าตามบัญชีของรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ เมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่หน่วยงานจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตหรือศักยภาพในการให้บริการเพิ่มขึ้นจากรายการนั้น และสามารถวัดมูลค่าต้นทุนของรายการนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ และตัดมูลค่าของชิ้นส่วนที่ถูกเปลี่ยนแปลงออกจากบัญชีด้วยมูลค่าตามบัญชี ส่วนต้นทุนที่เกิดขึ้นในการซ่อมบำรุงที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ที่เกิดขึ้นเป็นประจำจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดขึ้น

ค่าเสื่อมราคาบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน คำนวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้ประโยชน์โดยประมาณ (ดูตารางการกำหนดอายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ถาวรตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0410.3/ว 567 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2561 เรื่อง คู่มือการจัดทำรายงานสำรวจสินทรัพย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อการจัดทำบัญชีและรายงานการเงินตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ)

ตารางกำหนดอายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ดังนี้

อาคารถาวร		
-อาคาร คสล.	30	ปี
-อาคาร คสล.-ไม้/ไม้	15	ปี
อาคารชั่วคราว/โรงเรือน	10	ปี
สิ่งก่อสร้าง		
-ใช้คอนกรีตเสริมเหล็กหรือโครงเหล็กเป็นส่วนประกอบหลัก	20	ปี
-ใช้ไม้หรือวัสดุอื่น ๆ เป็นส่วนประกอบหลัก	10	ปี
ครุภัณฑ์สำนักงาน	8	ปี
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	6	ปี
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	6	ปี
ยกเว้น เครื่องกำเนิดไฟฟ้า	15	ปี
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	5	ปี
ครุภัณฑ์การเกษตร		
- เครื่องมือและอุปกรณ์	3	ปี
- เครื่องจักรกล	6	ปี
ครุภัณฑ์โรงงาน		
- เครื่องมือและอุปกรณ์	3	ปี
- เครื่องจักรกล	6	ปี
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง		
- เครื่องมือและอุปกรณ์	3	ปี
- เครื่องจักรกล	6	ปี
ครุภัณฑ์สำรวจ	8	ปี
ครุภัณฑ์การแพทย์และวิทยาศาสตร์	6	ปี
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4	ปี
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ MIAN FREM	5	ปี
ครุภัณฑ์การศึกษา	4	ปี
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	4	ปี
ครุภัณฑ์กีฬา/กายภาพ	4	ปี

ครุภัณฑ์ดนตรี/นาฏศิลป์	4	ปี
ครุภัณฑ์อาวุธ	9	ปี
ครุภัณฑ์สนาม	4	ปี
ครุภัณฑ์อื่น	5	ปี
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	2	ปี

ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาสำหรับที่ดิน และสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง

#### 5.9 สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน

สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน คือ สินทรัพย์ที่แสดงลักษณะทั้งหมดหรือบางส่วน ดังต่อไปนี้

- เป็นส่วนหนึ่งของระบบเครือข่าย
- มีลักษณะเฉพาะและไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ทางอื่นได้
- เคลื่อนที่ไม่ได้ และ
- มีข้อจำกัดในการจำหน่าย

หน่วยงานแสดงรายการสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม ค่าเสื่อมราคาคำนวณหักค่าใช้จ่ายในงบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน คำนวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้ประโยชน์โดยประมาณ (คูตาร่างการกำหนดอายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ถาวรตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0410.3/ว 567 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2561 เรื่อง คู่มือการจัดทำรายงานสำรวจสินทรัพย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อการจัดทำบัญชีและรายงานการเงินตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ)

ตารางกำหนดอายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ดังนี้

ถนนคอนกรีต	15	ปี
ถนนลาดยาง	7	ปี
สะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก	40	ปี
เขื่อนดิน	40	ปี
เขื่อนปูน	70	ปี
อ่างเก็บน้ำ	65	ปี
ระบบไฟฟ้า	10	ปี
ประปา	10	ปี
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน		
-สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานที่ใช้คอนกรีตเสริมเหล็กหรือโครงเหล็กเป็นส่วนประกอบ	20	ปี
-สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานที่ใช้ไม้หรือวัสดุอื่นเป็นส่วนประกอบหลัก	10	ปี

ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาสำหรับสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานระหว่างก่อสร้าง

#### 5.10 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ได้แก่ ต้นทุนที่เกี่ยวข้องโดยตรงในการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ รวมถึงระบบงานต่าง ๆ และต้นทุนเว็บไซต์ ทั้งที่ได้มาจากการจัดซื้อ และการจ้างพัฒนาขึ้น โดยหน่วยงานมีสิทธิควบคุมการใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์นั้น และคาดว่าจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจหรือศักยภาพในการให้บริการจากสินทรัพย์นั้น



#### 5.11 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่เป็นรายจ่ายประจำเดือนกันยายน 2564 ที่ได้รับสินค้าและบริการในรอบบัญชีปัจจุบันแล้ว แต่ยังไม่ได้จ่ายเงินให้แก่เจ้าหนี้ รวมถึง ภาษีหัก ณ ที่จ่ายที่ยังไม่ได้จ่ายให้กับสรรพากร ค่าสาธารณูปโภคต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ที่ยังไม่ได้จ่าย

#### 5.12 รายได้รับล่วงหน้า

รายได้รับล่วงหน้า หมายถึง รายได้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รับตัวเงินมาแล้ว แต่ ณ วันสิ้นงวดบัญชี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยังไม่ได้ให้บริการหรือให้บริการยังไม่ครบตามจำนวนเงินที่ได้รับ

#### 5.13 รายได้แผ่นดินรอนาส่งคลัง

รายได้แผ่นดินรอนาส่งคลัง หมายถึง เงินที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับจัดสรรมาในรูปแบบเงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์แล้วเหลือจ่าย

#### 5.14 เงินรับฝากและเงินประกันระยะสั้น

เงินรับฝาก หมายถึง เงินนอกงบประมาณที่หน่วยงานต้องดำเนินการตามวัตถุประสงค์หรือต้องจ่ายคืนให้แก่ผู้มีสิทธิรับเงินตามเวลาที่กำหนด

เงินประกัน หมายถึง จำนวนเงินที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับไว้เพื่อเป็นประกันการปฏิบัติตามสัญญา และประกันความเสียหายและชำรุดบกพร่องที่จะต้องชำระคืนภายในระยะเวลา 1 ปี

#### 5.15 เงินประกันระยะยาว

เงินประกันระยะยาว หมายถึง จำนวนเงินที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับไว้จากคู่สัญญาเพื่อเป็นประกันการปฏิบัติตามสัญญา และประกันความเสียหายและชำรุดบกพร่องที่จะต้องชำระคืนในเวลาเกินกว่า 1 ปี เช่น เงินประกันสัญญาที่ครบกำหนดจ่ายคืนหลังปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

#### 5.16 รายได้จัดเก็บเอง

รายได้จัดเก็บเอง หมายถึง รายได้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บเอง จากรายได้ภาษีอากร เช่น รายได้ภาษีบำรุง อบจ.จากการค้ายาสูบ น้ำมัน/ก๊าซ ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. จากผู้เข้าพักโรงแรม รายได้จากทรัพย์สิน เป็นต้น

#### 5.17 รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ หมายถึง ภาษีที่รัฐจัดสรรให้ เช่น ภาษีรถยนต์ ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. อบจ.ฯ ร้อยละ 5 ค่าภาคหลวงแร่ เป็นต้น

#### 5.18 รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้ หมายถึง เงินที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์ รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เป็นต้น

#### 5.19 รายได้ของกิจการเฉพาะการและหน่วยงานภายใต้สังกัด

รายได้ของกิจการเฉพาะการและหน่วยงานภายใต้สังกัด หมายถึง รายได้ของโรงเรียน เช่น เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน เป็นต้น

#### 5.20 ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร

ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร หมายถึง ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวกับบุคลากรและการจ้างงาน เช่น เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าใช้จ่ายสวัสดิการ เป็นต้น หน่วยงานจะรับรู้ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรเมื่อค่าใช้จ่ายนั้นเกิดขึ้น

#### 5.21 ค่าบำเหน็จบำนาญ

ค่าบำเหน็จบำนาญ หมายถึง ค่าใช้จ่ายตอบแทนความดีความชอบของการรับราชการจนครบตามกำหนดหรือตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด ให้แก่บุคลากรภาครัฐ สำหรับการพ้นจากหน้าที่ราชการ รวมทั้งสวัสดิการอันเป็นสิทธิประโยชน์อื่นที่จ่ายให้ผู้มีสิทธิรับบำนาญและครอบครัว

#### 5.22 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่จ่ายไปเพื่อการดำเนินงานของหน่วยงาน เช่น ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับสินค้าที่ขายไม่ว่าจะเป็นการซื้อหรือผลิตเอง เป็นต้น รายการเหล่านี้จะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเมื่อค่าใช้จ่ายนั้นเกิดขึ้น

#### 5.23 ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน

ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายที่รัฐจ่ายเป็นเงินอุดหนุน หรือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือให้แก่องค์กรหรือบุคคลอื่น โดยไม่ได้รับผลตอบแทนทางการเงินหรือไม่ได้รับสินค้าและบริการใดเป็นการแลกเปลี่ยนโดยตรง ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนนี้อาจจ่ายตามกฎหมายตามนโยบายของรัฐบาลหรือเพื่อวัตถุประสงค์ ในการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้รับ เช่น ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือเกษตรกร ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ เป็นต้น โดยทั่วไปหน่วยงานจะรับรู้ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเมื่อเป็นไปตามเกณฑ์ การรับรู้ค่าใช้จ่าย

#### 5.24 ค่าใช้จ่ายอื่น

ค่าใช้จ่ายอื่น คือ ค่าใช้จ่ายประเภทอื่น ๆ นอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้น หน่วยงานจะรับรู้ค่าใช้จ่ายอื่นเมื่อเกิดค่าใช้จ่ายนั้น

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564

หมายเหตุ 6 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	(หน่วย : บาท)
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11,313,600.00
เงินฝากสถาบันการเงิน	621,215,816.33
รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	632,529,416.33

เงินฝากกระทรวงการคลัง ประกอบด้วย

1. เงินอุดหนุนทั่วไปค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) จำนวน 11,297,200.00 บาท
2. ค่าขายแบบแปลน จำนวน 16,400.00 บาท

เงินฝากสถาบันการเงิน ประกอบด้วย

1. งบทั่วไป

เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020027740180)	จำนวน 2,529,993.00 บาท
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (084-11-002462-9)	จำนวน 35,635,327.26 บาท
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (115-1-01214-9)	จำนวน 554,185,545.75 บาท
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (980-6-84665-6)	จำนวน 22,955,646.78 บาท

2. หน่วยงานได้สังกัด

เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (132-0-16280-1)	จำนวน 5,909,303.54 บาท
--	------------------------

หมายเหตุ 7 ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	(หน่วย : บาท)
รายได้ค้างรับ	4,417,976.02
รวม	4,417,976.02
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ	596,120.00
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (สุทธิ)	596,120.00
รวมลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	5,014,096.02

ลูกหนี้การค้าและบริการ – ลูกหนี้อื่น แยกตามอายุหนี้ ดังนี้

ปีงบประมาณ	ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	เกินกำหนดชำระไม่เกิน 30 วัน	เกินกำหนดชำระเกินกว่า 30 วัน	รวม
ปี 2564	-	596,120.00	-	596,120.00

หมายเหตุ 8 ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	(หน่วย : บาท)
เงินจ่ายล่วงหน้า	83,100,000.00
รวมลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	83,100,000.00

เงินจ่ายล่วงหน้า คือ ค่าจัดซื้อวัคซีนทางเลือกซิโนฟาร์ม จำนวน 66,600,000 บาท และวัคซีนทางเลือก MODERNA จำนวน 16,500,000 บาท ที่จ่ายเงินแล้วแต่ยังไม่ได้รับวัคซีน



หมายเหตุ 9 เงินลงทุนระยะสั้น	(หน่วย : บาท)
เงินฝากประจำ	1,766,803,070.28
รวมเงินลงทุนระยะสั้น	1,766,803,070.28

เงินฝากประจำ ประกอบด้วย

เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (084-21-000220-1)	จำนวน 280,916,859.12 บาท
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (084-21-002267-5)	จำนวน 90,000,000.00 บาท
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (084-21-002621-3)	จำนวน 84,340,402.32 บาท
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (115-2-32624-4)	จำนวน 1,211,720,315.61 บาท *
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300039125855)	จำนวน 66,542,747.07 บาท
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (985-6-00087-4)	จำนวน 33,282,746.16 บาท

หมายเหตุ 10 สินค้าและวัสดุคงเหลือ	(หน่วย : บาท)
วัสดุคงคลัง	3,586,243.06
รวมสินค้าและวัสดุคงเหลือ	3,586,243.06

หมายเหตุ 11 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	(หน่วย : บาท)
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	171,478.55
รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	171,478.55

หมายเหตุ 12 เงินลงทุนระยะยาว	(หน่วย : บาท)
เงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	141,587,365.36
รวมเงินลงทุนระยะยาว	141,587,365.36

หมายเหตุ 13 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	(หน่วย : บาท)
ที่ดิน	70,006,104.36
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง	1,180,034,448.43
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง	(503,187,552.86)
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง (สุทธิ)	676,846,895.57
ครุภัณฑ์	548,292,654.77
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑ์	(72,897,187.72)
ครุภัณฑ์ (สุทธิ)	475,395,467.05
รวมที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (สุทธิ)	1,222,248,466.98

อาคาร และอุปกรณ์ ได้มีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับโควิด-19 ดังนี้

1. ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อใช้ในการดำเนินการป้องกันการแพร่ระบาดและการควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จำนวน 4,480,250.00 บาท
2. ค่าปรับปรุงซ่อมแซมค่ายลูกเสือเจ็ดศต-โป่งก้อนเส้า เพื่อจัดตั้งโรงพยาบาลสนามและหอผู้ป่วยเฉพาะกิจ จำนวน 1,740,053.40 บาท
3. ค่าจ้างเหมาปรับปรุงอาคารพร้อมติดตั้งระบบโรงพยาบาลสนาม และก่อสร้างห้องน้ำบริเวณกรมทหารม้าที่ 4 รักษาพระองค์ จำนวน 10,826,000.00 บาท
4. ค่าก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลสนามค่ายลูกเสือธนเดช เจ็ดศต-โป่งก้อนเส้า ต.ท่ามะปราง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี พร้อมปรับปรุงอาคารเก็บพัสดุเป็นห้องผู้ป่วยวิกฤต จำนวน 30,347,000.00 บาท
5. ค่าติดตั้งก๊าซทางการแพทย์ (ระบบไปป์ไลน์) และอุปกรณ์สำหรับดูแลผู้ป่วยติดเชื้อที่มีอาการระบบทางเดินหายใจ เพื่อใช้ในการดำเนินงานโรงพยาบาลสนาม กรมทหารม้าที่ 4 รักษาพระองค์ จำนวน 2,003,000.00 บาท
6. ค่าจัดซื้ออุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Next Generation Firewall) จำนวน 128,400.00 บาท

หมายเหตุ 14 สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	(หน่วย : บาท)
ถนน	1,706,927,672.06
<u>หัก</u> ค่าเสื่อมราคาสะสม-ถนน	(622,932,274.70)
ถนน (สุทธิ)	1,083,995,397.36
สะพาน	62,759,718.52
<u>หัก</u> ค่าเสื่อมราคาสะสม-สะพาน	(24,284,707.67)
สะพาน(สุทธิ)	38,475,010.85
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	250,903,883.37
<u>หัก</u> ค่าเสื่อมราคาสะสม - สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	(100,627,450.01)
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น (สุทธิ)	150,276,433.36
รวมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน (สุทธิ)	1,272,746,841.57

หมายเหตุ 15 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(หน่วย : บาท)
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	415,487.46
<u>หัก</u> ค่าตัดจำหน่ายสะสม - สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	-
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สุทธิ)	415,487.46
รวมสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สุทธิ)	415,487.46

หมายเหตุ 16 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	(หน่วย : บาท)
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	779,255.42
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	2,396,450.08
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น	10,221,540.65
รวมค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	13,397,246.15

หมายเหตุ 17 รายได้รับล่วงหน้า	(หน่วย : บาท)
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	733,081.84
รวมรายได้รับล่วงหน้า	<u>733,081.84</u>
หมายเหตุ 18 รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	(หน่วย : บาท)
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน	229,266.70
รวมรายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	<u>229,266.70</u>
หมายเหตุ 19 เงินรับฝากและเงินประกันระยะสั้น	(หน่วย : บาท)
เงินรับฝากอื่น	177,094.70
เงินประกันสัญญา	4,165,943.00
เงินประกันอื่น	28,260.00
รวมเงินรับฝากและเงินประกันระยะสั้น	<u>4,371,297.70</u>
หมายเหตุ 20 เงินรับฝากและเงินประกันระยะยาว	(หน่วย : บาท)
เงินประกันสัญญา	1,962,700.00
รวมเงินรับฝากและเงินประกันระยะยาว	<u>1,962,700.00</u>
หมายเหตุ 21 ภาระผูกพัน	(หน่วย : บาท)
ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุน	
สัญญาที่ยังไม่ได้รับรู้	
ที่ดิน อาคาร และสิ่งปลูกสร้าง	159,874,030.23
อุปกรณ์ และอื่นๆ	11,464,279.15
รวม	<u>171,338,309.38</u>
ภาระผูกพันข้างต้นเกิดจากมูลค่าตามสัญญาจ้างก่อสร้าง ปรับปรุง และจัดหาสินทรัพย์	
หมายเหตุ 22 รายได้จัดเก็บเอง	(หน่วย : บาท)
รายได้ภาษี	58,711,213.99
รายได้ค่าปรับ	1,339,456.12
รายได้จากค่าเช่า	639,300.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	18,776,221.93
รายได้อื่น	6,926,223.55
รวมรายได้จัดเก็บเอง	<u>86,392,415.59</u>

หมายเหตุ 23 รายได้รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้	(หน่วย : บาท)
รายได้ภาษีรถยนต์	319,340,035.05
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	103,931,377.80
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.อบจ.ฯ ร้อยละ 5	364,027,377.47
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	259,444,869.18
รวมรายได้รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้	<u>1,046,743,659.50</u>

หมายเหตุ 24 รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้	(หน่วย : บาท)
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	192,750,900.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	7,372,624.03
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	9,425,634.13
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้	<u>209,549,158.16</u>

หมายเหตุ 25 รายได้ของกิจการเฉพาะการและหน่วยงานภายใต้สังกัด	(หน่วย : บาท)
รายได้ของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	
รายได้อื่น	18,666.12
รวมของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	<u>18,666.12</u>
รวมรายได้ของกิจการเฉพาะการและหน่วยงานภายใต้สังกัด	<u>18,666.12</u>

หมายเหตุ 26 ค่าใช้จ่ายบุคลากร	(หน่วย : บาท)
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	49,825,983.19
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	8,195,564.09
ค่าล่วงเวลา	1,255,140.00
เงินประจำตำแหน่ง	1,516,939.25
ค่าจ้าง	3,583,260.00
เงินตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	20,744,199.77
เงินค่าครองชีพ	1,387,393.67
โบนัส	5,039,371.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	539,038.25
เงินช่วยพิเศษ	95,280.00
เงินวิทยฐานะ	567,270.96
เงินสมทบ กบข.	37,137.60
เงินสมทบ กสจ.	26,428.80
เงินสมทบ กบท.	16,829,848.94
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	635,081.00

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	31,141.48
ค่าเช่าบ้าน	667,800.00
เงินเพิ่ม	632,686.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	35,000.00
รวมค่าใช้จ่ายบุคลากร	<u>111,644,564.00</u>

หมายเหตุ 27 ค่าบำเหน็จบำนาญ	(หน่วย : บาท)
บำนาญ	18,151,708.76
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	2,552,129.00
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	2,715,941.75
บำเหน็จบำนาญอื่น	2,940,117.49
รวมค่าบำเหน็จบำนาญ	<u>26,359,897.00</u>

หมายเหตุ 28 ค่าตอบแทน	(หน่วย : บาท)
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	16,318,845.87
ค่าตอบแทนอื่น	119,722,000.00
รวมค่าตอบแทน	<u>136,040,845.87</u>

หมายเหตุ 29 ค่าใช้สอย	(หน่วย : บาท)
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5,588,422.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง	95,312.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	31,524,574.15
ค่าแก๊สและน้ำมันเชื้อเพลิง	7,396,333.20
ค่าจ้างเหมาบริการ	31,305,917.34
ค่าธรรมเนียม	12,600.56
ค่าจ้างที่ปรึกษา	11,644,260.80
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	54,265.00
ค่าเช่า	1,793,760.00
ค่าจัดหาสินทรัพย์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	2,612,200.66
ค่าประชาสัมพันธ์	7,904,675.32
ค่าใช้สอยอื่น	9,690,600.14
รวมค่าใช้สอย	<u>109,622,921.17</u>



หมายเหตุ 30 ค่าวัสดุ	(หน่วย : บาท)
ค่าวัสดุใช้ไป	19,823,489.88
รวมค่าวัสดุ	19,823,489.88

หมายเหตุ 31 ค่าสาธารณูปโภค	(หน่วย : บาท)
ค่าไฟฟ้า	6,192,135.68
ค่าน้ำประปาและบาดาล	825,098.99
ค่าโทรศัพท์	128,850.05
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	933,888.30
ค่าบริการไปรษณีย์	998,311.50
รวมค่าสาธารณูปโภค	9,078,284.52

หมายเหตุ 32 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	(หน่วย : บาท)
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง	51,993,603.88
ครุภัณฑ์	56,604,673.78
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	180,523,942.77
รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	289,122,220.43

หมายเหตุ 33 ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	(หน่วย : บาท)
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน	
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	74,275,972.38
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	24,428,200.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	1,158,683.70
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	450,080.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการบริการสังคม	89,541,693.96
รวมค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน	189,854,630.04
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการลงทุน	
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	969,473.98
รวมค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการลงทุน	969,473.98
รวมค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	190,824,104.02

ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนและบริจาค มีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับโควิด-19 ดังนี้

1. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ Local Quarantine และโรงพยาบาลสนาม เช่น ค่าอาหาร ค่าที่พัก สำหรับผู้กักกันและเจ้าหน้าที่ ค่าทำความสะอาดฆ่าเชื้อ ค่าจ้างเหมาบริการขนย้ายขยะติดเชื้อ จำนวน 21,380,205.60 บาท

2. ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ เครื่องใช้ส่วนตัว ค่าจ้างเหมาซักรีดเครื่องนอน ค่าจัดซื้อเวชภัณฑ์ เพื่อใช้ในการดำเนินงานโรงพยาบาลสนามสำหรับผู้กักกันโรค จำนวน 5,423,562.00 บาท

3. ค่าจัดซื้อเวชภัณฑ์และวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์เพื่อการเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดและการควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จำนวน 38,718,260.00 บาท
4. ค่าจ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ (คู่มือโควิด-19) จำนวน 496,000.00 บาท
5. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานสำหรับให้บริการและอำนวยความสะดวกในการฉีดวัคซีน เช่น ค่าอาหารสำหรับเจ้าหน้าที่และบุคลากรทางการแพทย์ ค่าวัสดุทางการแพทย์ ค่าน้ำดื่มสำหรับประชาชน ผู้มารับบริการ ค่าจ้างเหมาจัดสถานที่ จำนวน 2,086,508.36 บาท
6. ค่าจัดซื้อวัคซีนทางเลือกซิโนฟาร์ม จำนวน 12,500 คน ๆ ละ 2 โดส ๆ ละ 888 บาท จำนวน 22,200,000.00 บาท

หมายเหตุ 34 ค่าใช้จ่ายอื่น	(หน่วย : บาท)
ค่าจำหน่ายสินทรัพย์	2,241.77
ค่าใช้จ่ายจากการโอนทรัพย์สิน	72,554,687.94
ค่าใช้จ่ายอื่น	2,761,148.00
รวมค่าใช้จ่ายอื่น	75,318,077.71



